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ไม่น่าเชื่อ ปลาก็เมาคลื่น

 นักวิจัยเมืองเบียร์เชื่อมั่นว่าสามารถขบปริศนาที่โลกวิทยาศาสตร์งงงวยมาหลายสิบปีออกแล้ว

 นั่นคือ ปลาเมาคลื่นหรือไม่

 ดร.ไรน์โอล์ด ไฮบิก นักสัตววิทยาเมืองสตุตการ์ต ประกาศว่า ปลาก็เมาคลื่นได้

 เขาได้ศึกษาผลของภาวะไร้น้ำหนักในน้ำเป็นส่วนของการวิจัยว่า อวกาศจะมีโทษกับมนุษย์อย่างไร

 เขาได้ส่งปลา 49 ตัว ที่เลี้ยงไว้ในสวนสัตว์น้ำขนาดเล็กขึ้นเครื่องบิน

ซึ่งบินให้เกิดสภาวะไร้น้ำหนักอย่างที่มนุษย์อวกาศจะต้องเผชิญในการเดินทางในอวกาศและได้พบว่ามีปลา 8 ตัว

 ว่ายหมุนไปหมุนมาเป็นวงกลม "มันไม่รู้ว่าทรงตัวอย่างไร เหมือนกับคนเมาคลื่น"

 นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า

 "ปลาเหล่านั้นไม่รู้เหนือรู้ใต้ มันแทบไม่รู้ตัวเลยและทำอาการเหมือนกับจะอาเจียน

 ปลาที่เมาคลื่นในธรรมชาติจะตกเป็นเหยื่อของปลาตัวอื่น เพราะมันไม่อาจจะหนีให้พ้นอันตรายได้"

 เขาได้เอาปลาเหล่านั้นมาผ่าหัวเพื่อดูว่ามันเมาคลื่น เพราะอะไร

 "มันดูเหมือนไม่อาจประสานสายตากับการเคลื่อนไหวของน้ำได้ถูก

 และความสั่นสะเทือนดูเหมือนเป็นสาเหตุใหญ่ของการที่มันจับต้นชนปลายไม่ถูก" เขาเปิดเผย

 ที่มา ไทยรัฐ


